

ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ.

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้ปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อกำหนดค่ามาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน โดย กรอ. จึงได้ปรับปรุงร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ.

๑. วิธีการรับฟังความคิดเห็น และกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น

กรอ. ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.diw.go.th และ www.law.go.th ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ถึง ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ประกอบกิจการโรงงาน หน่วยงานของรัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้รับทราบและร่วมให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าว

๒. สรุปผลรับฟังความคิดเห็น

เมื่อสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นมีจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นต่อ ร่างกระทรวงกำหนดมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. ดังนี้

เว็บไซต์	จำนวนที่ตอบ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ผู้เยี่ยมชม
www.diw.go.th	๘	๔	๔	๗๒
www.law.go.th	๘	๗	๑	๒๐๐

๓. สรุปประเด็นความคิดเห็น และคำชี้แจงรายประเด็น

ข้อ	รายละเอียดตามร่างกฎกระทรวง	ความคิดเห็น	คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็นของผู้เสนอร่าง
๕	<p>อากาศที่ระบายออกจากโรงงานตามบัญชีในข้อ ๓ ต้องมีค่าความเข้มข้นของกลิ่นตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้...</p> <p>๕.๑.๒ กรณีนอกเขตอุตสาหกรรม ต้องมี (๑) ค่าความเข้มข้นที่บริเวณรั้วหรือขอบเขตภายในโรงงานไม่เกิน ๑๕</p>	<p>๑. อมินตรา เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ค่ามาตรฐานริมรั้วของพื้นที่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม กำหนดไม่เกิน ๑๕ หน่วย ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำมาก เมื่อรวมกับความเป็นไปได้ของความคลาดเคลื่อนในการเก็บตัวอย่างแล้ว อาจส่งผลให้การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปได้ยาก</p>	<p>การกำหนดค่าความเข้มข้นที่บริเวณรั้วหรือขอบเขตภายในโรงงานที่ตั้งอยู่นอกเขตอุตสาหกรรมให้ไม่เกิน ๑๕ หน่วย เนื่องจากพื้นที่นอกเขตอุตสาหกรรมมีโอกาสที่ชุมชนจะตั้งอยู่ใกล้ชิดกับโรงงาน อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นจากการประกอบกิจการ และนำไปสู่การร้องเรียนได้ ทั้งนี้ค่าความเข้มข้นดังกล่าวได้ถูกบังคับใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่ระบุไว้แล้ว</p>
๖	<p>การตรวจวัดค่าความเข้มข้นตามประกาศนี้ให้ใช้วิธี sensory tests ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา</p> <p>การตรวจวัดค่าความเข้มข้นด้วยวิธีอื่น นอกเหนือจากวิธีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา</p>	<p>๒. นายพรชกฤษ คงเขียว บริษัท เอ็นจีเอส รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลต์ติ้งจำกัด เห็นด้วยกับการเพิ่มมาตรฐานด้านกลิ่นในกฎหมาย โรงงานอุตสาหกรรม เพราะมีการร้องเรียนมากเป็นอันดับ ๑ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และเป็นที่ยกเถียงระหว่างโรงงานผู้ประกอบการ และประชาชนผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบ ซึ่งเมื่อมีการสร้างมาตรฐานขึ้นมาเป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่ ๖ นั้น การใช้ sensory test หรือ Electronic test นั้นมีความชัดเจน แม่นยำมากที่สุด ใช้งานได้ง่ายที่สุด แต่ต้องควบคุมการ Calibrate และการกำหนดสเปกให้มีมาตรฐานที่ดีในการตรวจวัด</p>	<p>ร่างกฎกระทรวงฯ ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีในการออกประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการตรวจวัดความเข้มข้นด้วยวิธี sensory tests ตลอดจนการออกประกาศกำหนดวิธีการอื่นใดนอกเหนือจาก วิธี sensory tests และระบุรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดด้วย</p>

<p>๓</p>	<p>กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับกับโรงงานในประเภท ชนิด หรือขนาดของโรงงานตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ตามที่ระบุในบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงนี้</p>	<p>๓. ขอสงวนชื่อ หน่วยงานสิ่งแวดล้อม โรงงานที่มีกลิ่นเหม็นรบกวน มีจำนวนรายการมากกว่าที่ร่างกฎหมายระบุ ควรกำหนดให้ครอบคลุม โดยไม่ต้องระบุลำดับประเภทโรงงาน เช่น ยางรถยนต์ห้า ๕ ซึ่งยังมีผลกระทบอยู่ เนื่องจากกฎหมายไม่กำหนดให้ทำดำเนินการ โรงงานจึงไม่มีการดำเนินการใด ซึ่งการตรวจวัดเฉพาะเรื่องร้องเรียนอาจจะยังไม่ครอบคลุม และควรมีการกำหนดความถี่ให้โรงงานตรวจวัด นอกจากนี้กลิ่นเหม็นยังส่งผลกระทบต่อพนักงานในโรงงานด้วย แต่ผลตรวจวัดสารเคมีในพื้นที่ปฏิบัติงานที่ตรวจวัดได้มีค่าไม่เกินมาตรฐาน แต่ยังคงมีกลิ่นเหม็นอยู่ เนื่องจากกฎหมายความปลอดภัยของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยังไม่มีกำหนดเกี่ยวกับเรื่องกลิ่น</p>	<p>ร่างกระทรวงกำหนดมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. มีการปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีการเพิ่มประเภทกิจการ “โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยางอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง เฉพาะที่ใช้ยางธรรมชาติ” ที่ต้องตรวจวัดความเข้มข้น และเนื่องจากในร่างกฎกระทรวงได้กำหนดวิธีการตรวจวัดความเข้มข้นด้วยวิธี sensory tests ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้คนดม การกำหนดประเภทกิจการที่เข้าข่ายต้องตรวจวัดเรื่องกลิ่น จึงเป็นประเภทกิจการที่เป็นสารอินทรีย์ เพื่อความปลอดภัยของมนุษย์ ประกอบกับการกำหนดค่ามาตรฐานกลิ่นจะต้องมีการศึกษาและเก็บข้อมูลเป็นรายประเภทกิจการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดค่ามาตรฐาน ดังนั้น การกำหนดค่าความเข้มข้นและประเภทกิจการที่จะต้องควบคุมนั้นจะยังไม่สามารถกำหนดทุกประเภทกิจการ แต่ถ้าหากในอนาคตมีการปรับเปลี่ยนวิธีตรวจวัดกลิ่นให้สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดได้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะปรับปรุงประเภทกิจการที่ต้องควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานเพิ่มเติมและครอบคลุมประเภทกิจการที่ก่อให้เกิดกลิ่น</p>
<p>๓</p>	<p>กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับกับโรงงานในประเภท ชนิด หรือขนาดของโรงงานตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ตามที่ระบุในบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงนี้</p>	<p>๔. ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ๔.๑ หากกฎหมายเดิมไม่ครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เห็นด้วยที่จะมีการควรงยกเลิกฉบับเดิม แต่เห็นว่าไม่ควรกำหนดลำดับประเภทโรงงาน เพราะทุกประเภทกิจการสามารถก่อให้เกิดกลิ่นได้ เช่น โรงบำบัดน้ำเสีย โรงงานผลิตยาง ลำดับที่ ๕๑ ๔.๒ โรงงานที่มีกลิ่นเหม็นรบกวน มีจำนวนรายการมากกว่าที่ร่างกฎหมายระบุ ควรกำหนดให้ครอบคลุม โดยไม่ต้องระบุลำดับประเภทโรงงาน เช่น ยางรถยนต์</p>	<p>ร่างกระทรวงกำหนดมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. มีการปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีการเพิ่มประเภทกิจการ “โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยางอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง เฉพาะที่ใช้ยางธรรมชาติ” ที่ต้องตรวจวัดความเข้มข้น และเนื่องจากในร่างกฎกระทรวงได้กำหนดวิธีการตรวจวัดความเข้มข้นด้วยวิธี sensory tests ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้คนดม การกำหนดประเภทกิจการที่เข้าข่ายต้องตรวจวัดเรื่องกลิ่น จึงเป็นประเภทกิจการที่เป็นสารอินทรีย์ เพื่อความปลอดภัยของมนุษย์ ประกอบ</p>

		<p>รหัส ๕๑ ซึ่งยังมีผลกระทบอยู่ เนื่องจากกฎหมายไม่กำหนดให้ทำดำเนินการ โรงงานจึงไม่มีการดำเนินการใด ซึ่งการตรวจวัดเฉพาะเรื่องร้องเรียนอาจจะยังไม่ครอบคลุม และควรมีการกำหนดความถี่ให้โรงงานตรวจวัด นอกจากนี้กลิ่นเหม็นยังส่งผลกระทบต่อพนักงานในโรงงานด้วย แต่ผลตรวจวัดสารเคมีในพื้นที่ปฏิบัติงานที่ตรวจวัดได้มีค่าไม่เกินมาตรฐาน แต่ยังคงมีกลิ่นเหม็นอยู่เนื่องจากกฎหมายความปลอดภัยของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยังไม่มีการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องกลิ่น</p>	<p>กับการกำหนดค่ามาตรฐานกลิ่นจะต้องมีการศึกษาและเก็บข้อมูลเป็นรายประเภทกิจการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดค่ามาตรฐาน ดังนั้น การกำหนดค่าความเข้มข้นและประเภทกิจการที่จะต้องควบคุมนั้นจะยังไม่สามารถกำหนดทุกประเภทกิจการ แต่ถ้าหากในอนาคตมีการปรับเปลี่ยนวิธีตรวจวัดกลิ่นให้สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดได้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะปรับปรุงประเภทกิจการที่ต้องควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานเพิ่มเติมและครอบคลุมประเภทกิจการที่ก่อให้เกิดกลิ่น</p>
--	--	---	---